



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง การตัดสินผลการคัดเลือกโครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุน ในการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในรูปแบบ WBI (Web-based  
Instruction)

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตและ  
พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์  
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน มีส่วนร่วมในการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพ ระดับประถมศึกษา และ  
มัธยมศึกษา ในรูปแบบ WBI (Web-based Instruction) สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทั้งในระบบ Online และ Offline จึงได้มี  
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๕/ว ๓๘๒ ลงวันที่  
๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์โครงการ  
ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  
บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สำนักงานเขต  
พื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา ส่งเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ (แลกเปลี่ยน) ภายในเวลา  
ที่กำหนด จำนวน ๑๑๘ โครงการ และมีโครงการที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน ๑๐๐ เรื่อง รายละเอียด  
ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ นี้

ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา ต้องดำเนินการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในรูปแบบ WBI (Web-based Instruction)  
ตามหัวเรื่องที่ได้เสนอไว้ในโครงการให้มีคุณภาพและสมบูรณ์ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการดำเนินการ  
คัดเลือกโครงการฯ เพื่อให้ผลงานดังกล่าวตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ สามารถนำไปใช้จัด  
การเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบราชการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน จะสนับสนุนงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการผลิตและ  
พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว เรื่องละ ๑๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน